

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ดร.สุภาภรณ์ พงศ์ภิญโญโสภาส\*



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการบริหารจัดการงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การสร้างนักวิจัย การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

พันธกิจด้านการวิจัยในยุคแรกๆ ของการจัดตั้งวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา โดยแบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ฝ่ายส่งเสริมและบริการวิชาการ ฝ่ายฝึกอบรม และโครงการพิเศษ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิ่นวดี ธนธานี เป็นหัวหน้าศูนย์คนแรก ต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัชย์ โกศิยะกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เขาวงกิตพิงค์ เป็นหัวหน้าศูนย์ ตามลำดับ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นผู้กำกับดูแล มีสำนักงานที่ทำการตั้งอยู่ที่ อาคาร ๑ (อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า) ในยุคแรกของพันธกิจด้านการวิจัยมีความร่วมมือกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรราช ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยครูนครสวรรค์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ และวิทยาลัยครูกำแพงเพชร ได้กำหนดนโยบายด้านการวิจัยร่วมกัน ในการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาการตามหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการนำผลการวิจัยไป

\* ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยครู กำแพงเพชร

จากวิทยาลัยครูสู่สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ภารกิจด้านการวิจัยยังเป็นภารกิจที่จำเป็นและสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในฐานะของสถาบันซึ่งถือเป็นชุมชนวิชาการ คือการแสวงหาความรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และนำความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การวิจัยของสถาบันในช่วงระยะเวลาต่อมาจึงมุ่งเน้นการวิจัยเรื่องของท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยเน้นการวิจัยภูมิปัญญาชาวบ้านและศักยภาพชุมชนให้มากขึ้น ให้การสนับสนุน การวิจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของชาวบ้านจังหวัด กำแพงเพชร และตาก รวมถึงการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อการเผยแพร่ องค์ความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาท้องถิ่น โดยเปลี่ยนชื่อจากศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาเป็นสำนักวิจัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เขาวงกิตพิงศ์ และต่อมาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มัณฑนา จรรย์รัตน์ไพศาล เป็นหัวหน้าสำนักวิจัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และรองศาสตราจารย์ ดร. ทวนทอง เขาวงกิตพิงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้กำกับ ดูแล ตามลำดับ



ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ ปรับเปลี่ยนจากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการแบ่งโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหม่ จากสำนักวิจัยเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งสถานะเทียบเท่าคณะจนถึง

ปัจจุบัน โดยมีพันธกิจในการบริหารจัดการงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และติดตามการบริการวิชาการด้านการวิจัย และการประสานงานการจัดบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้อำนวยการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธีบุญวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้ดูแล กำกับ ติดตาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน และงบบำรุงการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ นานาชาติ มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในชุมชนท้องถิ่น มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้เป็นผลงานวิจัยเด่น จากงานวิจัย เรื่อง โครงการวิจัยพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน (Local Learning Enrichment Network : LLEN) รวมทั้งพัฒนาวารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ให้เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre : TCI

ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพเพื่อนำไปพัฒนา และแก้ปัญหาท้องถิ่น รวมทั้งบูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กำลังพัฒนาวารสารสักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นวารสารระดับชาติเพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ให้กับบุคลากรใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม จำนวน ๘๓ เรื่อง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๓๐๑,๒๗๒ บาท โดยมี ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญ โอบาส เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เขาวงกิตพิงศ์ เป็นผู้กำกับ ดูแล